

รยกรอง :ย

พระคุณแม่ยิ่งใหญ่กว่าใครผอง แม่อุ้มท้องลูกรักนานหนักหนา  
ให้กำเนิดเฝ้าเลี้ยงดูตลอดมา ในโลกาหาใครมาเทียมทัน  
วันลูกเกิดอกแม่เจ็บเหมือนเหน็บศร แต่ก็ซ่อนความดีใจไม่เห็น  
น้ำตาแห่งความดีใจไหลเร็วพลัน สุดตื่นตื่นดวงใจได้ลูกยา  
นมสองเต้าของแม่แน่นแนบจิต แม่อุทิศเลือดเนื้อเพื่อลูกหนา  
น้ำนมแม่กลั่นจากอกยกออกมา ให้ลูกยาดีมีค่าอย่างหน้าใจ

อ้างอิง <http://www.zabzaa.com/poem/view.asp?gid=717>

### ฟังเพลง [ผู้หญิงที่ดีที่สุด](#)

ย

บททัก :

สวัสดีคะพบกับดิฉันเช่นเคยกับดีใจแอนจิราย หรือว่าแอนนะคะ

ย

บทเชื่อมโยง :

วันแม่ก็ใกล้จะเข้ามาถึงเข้าทุกวันไม่ทราบที่ท่านผู้หญิงคิดหาของขวัญให้คุณแม่กันแล้วหรือยังคะ

ผู้หญิงที่ดีที่สุด ไม่เคยเรียกร้องอะไร แคขอให้เราได้อยู่รอดปลอดภัย จิตใจยังสวยยังคงงาม แม้อกาลเวลาจะผ่านไป รอยยิ้มก็ยังเหมือนเดิม สายตาก็ยังเป็นห่วง  
อ้อมแขนก็ยังอบอุ่นเหมือนเคย จะนานกี่ปี สองมือคู่นี้ ก็ยังเป็นห่วงว่าจะอยู่ยังไง สบายดีไหม แล้วท้องจะอิมหรือไม่ ไม่ได้นึกถึง ไม่ได้กังวล ว่าตัวเองจะเป็นเช่นไร  
ถึงแม่จะเหนื่อยยังไง ก็บอกว่าไม่เป็นไร มาแม่จะกล่อมให้นอนคนดี

อ้างอิง ผู้หญิงที่ดีที่สุด - [โบมินท์ แตรตุลาการ](#)

บทเชื่อมโยง :

มาฟังเพลงเพราะจากเพื่อนหุ่มนของดิฉันกันดีกว่า เธอผู้นี้มีน้ำเสียงที่ใสและเขาไม่ได้ร้องแบบธรรมดาแต่เขาจะมาร้องเป็น

ภาษาใต้ให้เราฟังเพื่ออนุรักษ์ภาษาถิ่นให้คงอยู่ต่อไปมาฟังกันเลยดีกว่ากับชื่อเพลงที่ว่าเพลงไทยสากลที่มีศัพท์ภาษาถิ่นย

ย

เพลง [รถไฟสาย](#) ปาดังหัย กับชัยณรงค์ ยินย วงษ์นา ค่ะ

บทเชื่อมโยง :

เพราะจังเลยนะคะ เขาตั้งใจให้ร้องมาตั้งเป็นเดือนเพื่อให้เราทุกคนได้ฟังกันย พวกเราคงจะเห็นความตั้งใจของเขากันนะคะ

จากที่ดิฉันได้สัมภาษณ์เขาจะคะ

เขาบอกว่าปัจจุบันนี้เด็กไม่ค่อยที่จะพูดภาษาถิ่นของตนเองจะยึดหลักภาษากลางในการพูดเขาก็เลยถ่ายทอดบทเพลงเป็นภาษาใต้ให้พวกเราได้ฟังกัน

มาฟังนิทานจากเพื่อนหนุ่มของดิฉันอีกคนหนึ่งนะคะนิทานที่เขาเล่าก็เป็นภาษาไทยเหมือนกัน  
ชื่อนิทานว่ากินเหล้าแล้วทำให้อายุยืนจริงหรือป่าวคะเราก็ต้องมาลองฟังกันดูว่าจริงหรือป่าวจากขจรศักดิ์ รอน ชายอืด

### นิทานกินเหล้าทำให้อายุยืน

บทเชื่อมโยง :

จริงหรือป่าวคะกินเหล้าแล้วทำให้อายุยืน

นักปราชญ์รับรองแล้วว่า ดื่มเหล้ามัน อายุจะยืนมากในณะระกะคะ

เป็นนิทานแบบหักมุมให้ขบคิดและเตือนใจสำหรับคนที่ชอบกินเหล้าณะคะย ไม่มีใครหรือกคะการที่จะกินเหล้าทุกวันแล้วจะทำให้อายุยืนในชีวิตจริง  
ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วใครจะมาดูแลให้เราเขาบอกว่า  
มีเงินทองมากมายแต่ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้นอกจากเราจะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองเราไม่ทำแล้วใครจะมาทำให้เรากินละคะ

มาฟังเพลงเพราะ ๆ กับเพื่อนของดิฉันอีกครั้งนะคะเขาซึ่งในบทเพลงกลุ่มเด็กชื่อเพลง ไก่เถื่อน จากชัยณรงค์ กัญญะ วงษ์ษา

### ชื่อเพลงไก่เถื่อน

บทเชื่อมโยง :

ขลุ่ยกันเคยที่เดียวณะคะ นี่เป็นเพลงในสมัยก่อนที่แม่ของเราใช้กล่อมเด็ก

แต่ถาจะคันหาคาแม่ปัจจุบันก็คงจะหาฟังได้ยากแล้วนะคะส่วนมากก็จะเปิดเพลงในทีวีให้ลูกฟังกัน ฟังกันแบบสนุก ๆ นะคะ

มาฟังเพื่อนของดิฉันอีกคนนะคะเขานำบทเพลงที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวระนองมาผ่านเป็นบทเพลงนะคะชื่อเพลงว่า  
เพลงต้นไทร เพลงระบำกาหยูกับขจรศักดิ์ บังรอนย ชายอืด

### ชื่อเพลงระบำกาหยู

บทสรุป :

วันนี้เราก็ได้สาระเกี่ยวกับภาษาถิ่นได้กันเยอะน่าดู เป็นเอกลักษณ์ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของชาวใต้พูดเร็ว ๆ ฟังไม่ทัน มาฟังกลอนของชาวใต้กันนะคะ

ภาษาใต้ มีมากมาย จังหู้เหม็ด  
แหลงทั้งคืน กะไม่เสร็จ เจ็บเบ็ดหัว  
ฟังไม่ทัน แหลงสั้นสั้น ลั่นระร่ว  
มีถวนทั่ว เชิญมานั่ง ลองฟังแล

อ้างอิง <http://www.oknation.net/blog/chaimanu/2009/08/19/entry-1>

บทเชื่อมโยง :

เพลงที่ได้เปิดไปทั้งหมดนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคใต้สื่อให้เห็นถึงภาษาถิ่นของตนเอง

บทปิดท้าย :

เราอย่าลืมรักษาเอกลักษณ์ของภาคใต้เอาไว้ณะคะ ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษากันเอาไว้แล้วต่อไปลูกหลานของเราจะมีภาษาถิ่นได้กันอยู่อีกหรือคะ

บทอ้อลลา :

นามนั้นสำคัญหรือ  
นามนั้นคือชื่อเรียกขาน  
นามนั้นอาจสร้างตำนาน  
ฝากวันวานจารลงใจ

อ้างอิง <http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rainam&month=19-02-2007&group=3&gblog=27>

ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟัง ขอฝากดีเจแอนไว้ในใจของผู้ฟังทุกท่าน โชคดีมีชัยกันทุกท่าน สวัสดีค่ะ

ย

\*\*\*

วัฒนธรรม4ย [กีฬานันทนาการ](#)

[แอนจิรา](#) ศรีลาชัย ดำเนินการคดีชนวิทยา

[ขจรศักดิ์](#) ขยายฮีด อาสาสมัครบันทึก PK.